



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นั้น

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๓ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อตำแหน่งในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๗	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	นายธนธรณ์ พงศ์พิพัฒน์พิทยา
๒	๓	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	นายอาทิตย์ เป็นสุข

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยให้มารายงานตัวในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศ
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง <https://www.fpo.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพรชัย ฐีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง